

TIỀN HẢI

# Để hộ nghèo được sử dụng nước sạch



Người dân thôn Hải Nhuận, xã Đông Quý (Tiền Hải) sử dụng nước sạch trong sinh hoạt.

Trong quá trình thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch trên địa bàn, thời gian qua, các cấp, các ngành của huyện Tiền Hải luôn dành sự quan tâm đặc biệt, có chính sách hỗ trợ kịp thời và tạo mọi điều kiện cho hộ nghèo vay vốn để đầu nối, sử dụng nước sạch.

Trong khi nhiều hộ dân ở thôn Hải Nhuận, xã Đông Quý đã đầu nối, sử dụng nước sạch từ hơn 2 năm nay thì gia đình bà Chu Thị Liên mới đầu nối, sử dụng nước sạch được mấy tháng nay. Theo chia sẻ của bà Liên, số dĩ gia đình bà chưa đầu nối, sử dụng nước sạch là do thuộc diện hộ nghèo nên điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Trong khi

muốn đầu nối, sử dụng nước sạch, ngoài chi phí lắp đặt đồng hồ 2,5 triệu đồng/hộ còn phải bỏ thêm chi phí tiền ống dẫn nước từ đồng hồ vào trong nhà, cộng thêm tiền đầu tư các thiết bị bình chứa nước, vòi rửa... cũng phải thêm vài triệu đồng nữa. Tuy nhiên, nhờ chính sách miễn giảm 1,5 triệu đồng trên tổng số 2,5 triệu đồng chi phí lắp

đặt đồng hồ cho hộ nghèo của nhà máy nên bà Liên đã quyết định đầu nối, sử dụng nước sạch vào tháng 4/2018. Ngoài ra, gia đình bà cũng được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho vay 12 triệu đồng để đầu tư lắp đặt thiết bị sử dụng nước sạch và xây dựng công trình vệ sinh.

Gia đình bà Liên nằm trong số những hộ nghèo cuối cùng của thôn Hải Nhuận, xã Đông Quý đầu nối, sử dụng nước sạch. Đông Quý là xã hiện đang sử dụng nguồn nước sạch của nhà máy nước sạch Đông Trung thuộc Công ty TNHH Tấn Phát. Nhà máy nước sạch Đông Trung được xây dựng năm 2015 với công suất 10.500m<sup>3</sup>/ngày đêm, bắt đầu đi vào hoạt động cung cấp nước sạch phục vụ người dân cuối năm 2016. Theo ông Trần Đức Năng, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Tấn Phát: Để nâng cao tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch, ngay từ khi triển khai dự án Công ty đã áp dụng chính sách miễn giảm chi phí lắp đặt đồng hồ/hộ

cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Ngoài ra, từ tháng 4/2018 đến nay, để hỗ trợ hộ nghèo đầu nối, sử dụng nước sạch, Công ty đã quyết định giảm thêm 500.000 đồng chi phí lắp đặt đồng hồ. Từ chính sách hỗ trợ trên đã giúp hàng trăm hộ nghèo trên địa bàn 7 xã nằm trong phạm vi cấp nước của Công ty có điều kiện đầu nối, sử dụng nước sạch, qua đó góp phần nâng tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch của nhà máy lên 95%.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Tiền Hải có 5 doanh nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn cho 35 xã, thị trấn với 67.687 hộ dân. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về phần đầu đạt mục tiêu 100% hộ dân khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước sạch, thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Tiền Hải đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đầu nối, sử dụng nước sạch. Đồng thời, chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo mọi điều kiện cho các hộ chưa lắp đặt, hộ nghèo được vay vốn để đầu tư đầu nối, sử dụng nước sạch. Ông Phạm Văn Thanh, Giám đốc Ngân

hàng Chính sách xã hội huyện cho biết: Thực hiện chỉ đạo của huyện, Ngân hàng đã tích cực phối hợp với các địa phương rà soát, tạo mọi điều kiện thuận lợi để những hộ nghèo chưa đầu nối, sử dụng nước sạch được vay vốn từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch. Tính từ tháng 4/2018 đến nay, Ngân hàng đã cho gần 800 hộ nghèo vay 9,5 tỷ đồng để đầu tư lắp đặt hệ thống nước sạch và xây dựng công trình vệ sinh.

Ngoài tạo thuận lợi cho các hộ nghèo vay vốn, Tiền Hải còn hỗ trợ 500.000 đồng/hộ nghèo khi tham gia đầu nối, sử dụng nước sạch bằng nguồn vốn xã hội hóa, từ đó đã khích lệ người dân đầu nối, sử dụng nước sạch, đến tháng 6/2018 tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch của huyện đã đạt gần 96%, tăng gần 20% so với đầu năm. Để hoàn thành mục tiêu 100% hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch, thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về lợi ích của việc sử dụng nước sạch; phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh làm tốt công tác quản lý chất lượng nước do các nhà máy cung cấp để bảo đảm chất lượng phục vụ người dân...

TRẦN TUẤN

## THÀNH PHỐ Đơn thư khiếu nại, kiến nghị tập trung lĩnh vực đất đai

9 tháng đầu năm 2018, UBND thành phố Thái Bình tiếp 645 lượt người tại bộ phận tiếp công dân, với 245 lượt đoàn, tăng 126 người so với cùng kỳ năm 2017. Tiếp nhận 127 đơn, trong đó 5 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố; còn lại là kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền các phòng, ban, các xã, phường. Nội dung đơn thư chủ yếu về tranh chấp đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Đến nay đã giải quyết xong 5/5 đơn khiếu nại, 94/122 đơn kiến nghị, phản ánh. Các đơn thư còn lại chủ yếu mới phát sinh, đang trong quá trình xem xét, giải quyết.

Để nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, thời gian tới, thành phố tiếp tục duy trì nề nếp công tác tiếp dân; chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình, kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay tại cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác tiếp dân cho cán bộ ngũ bộ cơ sở.

ĐỨC DUNG

## VŨ THƯ 14 dự án được đầu tư xây dựng

Hiện nay, huyện Vũ Thư đang có 14 dự án được đầu tư xây dựng, trong đó 6 dự án do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư gồm: dự án mở rộng mặt đường Keo, xử lý cấp bách đề từ K168 + 800 đến K170 + 500 và K171 + 500 đến K172 + 800, đề tài Hồng Hà II, xử lý khẩn cấp kè Tân Thành III, đường ĐH.07, đất dịch vụ 5% xã Minh Quang. 8 dự án do UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư gồm: dự án khu dân cư 220B xã Hòa Bình, trung tâm văn hóa huyện, đường ĐH.02 (giai đoạn 2); nâng cấp, sửa chữa đường Minh Khai - Minh Lăng; nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp đường Đòai Việt Vinh; cải tạo khu sân nội tự và đường rước kiệu chùa Keo; cụm dân cư số 1 phía Tây Bắc đường 220C xã Minh Quang; đất 5% xã Hòa Bình. Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án trên gặp một số khó khăn chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều dự án chậm tiến độ do khó khăn về nguồn vốn, thời tiết không thuận.

Để triển khai các dự án đúng tiến độ, UBND huyện chỉ đạo ban quản lý dự án huyện và các phòng chức năng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thi công, hoàn thiện các thủ tục quyết toán và kiểm toán độc lập. Các cấp, ngành, đoàn thể tích cực vận động, tuyên truyền người dân, đoàn viên, hội viên tự động, hiến đất, chấp nhận phương án đền bù và khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đồng thời, đón đầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và bảo đảm chất lượng các công trình.

THU TRANG

## HƯNG HÀ Trao tặng 250 suất quà cho người dân vùng lũ Thanh Hóa

Đoàn công tác của huyện Hưng Hà vừa trao 250 suất quà hỗ trợ 250 hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Tổng số tiền trao tặng lần này là 50 triệu đồng cùng 5,3 tấn gạo. Ngoài ra, đoàn còn tặng trên 2.100 quyển vở, 560 khăn mặt, hơn 100 cặp sách cùng chăn ấm, mì tôm, đầu ăn và nhiều đồ dùng thiết yếu khác cho học sinh, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại vùng lũ Mường Lát. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tấm lòng đùm bọc, sẻ chia của cán bộ, nhân dân huyện Hưng Hà đối với những khó khăn mà người dân vùng lũ phải gánh chịu.

MAI THƯ

huyện với tổng đàn 10.129 con. Địa phương tiếp giáp nhiều tuyến đường lớn của tỉnh và huyện nên công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi luôn được quan tâm. Ông Lưu Văn Duẩn, cán bộ phụ trách Ban Chăn nuôi và Thú y xã cho biết: Hiện tại, trên địa bàn xã có 706 hộ chăn nuôi lợn, để hạn chế dịch bệnh phát sinh, đặc biệt trước nguy cơ đe dọa của bệnh dịch tả lợn châu Phi, chúng tôi tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức hộ chăn nuôi trong việc tiêm độc, khử trùng vệ sinh chuồng trại. Bên cạnh các hộ chăn nuôi chủ động tiêm phòng dịch cho đàn lợn đạt 35 - 40%, Ban Chăn nuôi và Thú y xã đã nhập về gần 6.800 liều vắc-xin các loại tiêm phòng cho đàn lợn.

Đến hết ngày 7/10, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Quỳnh Phụ đã cấp phát 118.279/130.747 liều vắc-xin các loại cho các địa phương thực hiện tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông, số có 12 xã, thị trấn trong huyện hoàn thành tiêm phòng. Quỳnh Phụ phấn đấu từ ngày 15 - 20/10 sẽ hoàn thành tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2018.

TRINH CƯỜNG

à địa phương có dân gia súc, gia cầm lớn của tỉnh, huyện Quỳnh Phụ đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2018 nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, toàn huyện Quỳnh Phụ có 243 trang trại chăn nuôi, tổng đàn lợn hiện có 146.180 con, đàn gia cầm 1,67 triệu con, trâu, bò 8.250 con. Là huyện có địa bàn tiếp giáp với nhiều địa phương cùng công lộ 10 và các tuyến đường nhánh chạy qua, lượng người và phương tiện lưu thông cao nên công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm luôn là nhiệm vụ được chính quyền và người dân địa phương đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Văn Duy, phụ trách Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cho biết: Hiện tại, trên địa bàn huyện không có dịch bệnh nguy hiểm ở đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện đã phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND huyện tổ chức hội nghị tập

## QUỲNH PHỤ Phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân và các hộ chăn nuôi về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm, vệ sinh, phòng dịch, tiêu độc, khử trùng... nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn trong thời điểm giao mùa và trước nguy cơ đe dọa của

bệnh dịch tả lợn châu Phi. Từ ngày 15 - 30/9, Quỳnh Phụ triển khai chiến dịch đợt đại trà tiêm vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm. Sau chiến dịch, các địa phương chủ động tổ chức tiêm phòng bổ sung hàng tháng cho đàn gia súc, gia cầm đến tuổi tiêm phòng. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện phối hợp với các địa phương tổ chức

tập huấn bổ sung kỹ thuật cho cán bộ chăn nuôi và thú y cơ sở, cấp phát đúng, đủ lượng vắc-xin theo quy định, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao hiểu biết, tự giác phối hợp thực hiện. Thực hiện phương châm "4 đúng" trong công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi để đạt hiệu quả, an toàn cao.

Chúng tôi tới thăm trang trại của ông Đỗ Đức Minh, thôn Ngẫu Khê, xã Quỳnh

Khê khi ông và nhân viên kỹ thuật vào hoàn thành công đoạn tiêu độc, khử trùng cho phương tiện vận chuyển gia cầm trước khi xuất trại. Trang trại của ông Minh rộng 5.000m<sup>2</sup>, nuôi 10.000 gà thịt, 4.000 gà bố mẹ, 36 vạn gà giống. Đang trong giai đoạn giao mùa, nguy cơ dịch bệnh phát sinh trên đàn gia cầm cao nên bên cạnh việc chủ động tiêm phòng dịch cho toàn đàn, công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng cho toàn bộ trang trại và các khu vực lân cận được ông Minh thực hiện định kỳ 1 tuần/1 lần. Ông Minh cho biết: Vệ sinh, phòng dịch luôn là vấn đề sống còn đối với trang trại, do đó, ngoài việc chủ động thực hiện các kỹ thuật, nhập vắc-xin tiêm phòng định kỳ, chú trọng bổ sung dinh dưỡng tăng sức đề kháng cho đàn gia cầm, chúng tôi luôn chấp hành các chủ trương, thông báo của địa phương trong việc bảo đảm an toàn chăn nuôi, phòng dịch.

An Vinh là một trong những xã có đàn lợn lớn của



Người chăn nuôi ở Quỳnh Phụ thực hiện tốt công tác vệ sinh, phòng dịch.

BÁCH THUẬN

# Tiềm năng du lịch cộng đồng

Du lịch cộng đồng đang là hướng đi được nhiều địa phương lựa chọn nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, bảo tồn, phát huy những nét văn hóa truyền thống và tạo điều kiện cho mọi thành viên trong cụm dân cư được tham gia vào hoạt động du lịch, từng bước phát triển kinh tế địa phương. Sở hữu hơn 350ha cây ăn quả, hoa, cây dược liệu, cây cảnh cùng nhiều di tích lịch sử văn hóa quốc gia, hệ thống nhà cổ được xây dựng trên 100 năm cùng nền ẩm thực phong phú... xã Bách Thuận (Vũ Thư) là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển loại hình du lịch này.

điện tích mặt nước, đất ở, nơi nào có đất đều có cây trồng. Hiện toàn xã có 2.800 hộ với gần 1,2 vạn dân sống, trong đó tổng số lao động là hơn 6.600 người. Sinh sống ở vùng trũng, các hộ phải đào ao, vượt thổ. Bởi vậy, mỗi nhà là một thổ mộ, không tập trung, san sát. Đây là điểm khác biệt so với những địa phương khác trong tỉnh. Hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã được bê tông hóa với hơn 90km chiều dài, tạo thuận lợi cho du khách khi đến trải nghiệm nét đẹp của làng vườn Bách Thuận.

Giống như tên gọi, xã Bách Thuận hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi. Nhà ở xen canh, đất đai màu mỡ, thuận lợi phát triển kinh tế vườn. Các loại cây trồng của địa phương rất

vườn đẹp, diện tích rộng với không gian 4 mặt thoáng mát. Nói đến Bách Thuận không thể không nhắc đến văn hóa ẩm thực với những đặc sản từ lúa gạo nổi tiếng khắp vùng. Tại chợ Thuận Vì có rất nhiều loại bánh như bánh cuốn, bánh bèo, bánh hấp, bánh tẻ, bánh trôi và những món ăn như nem nầm, giò, chả... Dù không phải là những món mới, lạ nhưng qua bàn tay chế biến khéo léo của người dân Bách Thuận, mỗi món ăn dường như có hương vị đặc trưng riêng, không giống những nơi khác.

Sẵn có các điều kiện về tự nhiên, nhân lực, di tích lịch sử văn hóa và nền ẩm thực phong phú, Bách Thuận đã đón nhiều đoàn đến tham quan, khám phá. Song việc khai thác tiềm năng du lịch tại Bách Thuận còn tự phát, manh mún, nhỏ lẻ và chưa có sự đồng bộ, thiếu sản phẩm đặc trưng. Các công trình phục vụ kinh doanh du lịch như bãi đỗ xe, điểm nghỉ chân, nhà vệ sinh công

cộng, biển chỉ dẫn... còn thiếu. Nhận thức của người dân về du lịch còn hạn chế. Để phát triển du lịch cộng đồng tại Bách Thuận, mới đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng. Đề án được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện đưa du lịch cộng đồng làng vườn Bách Thuận trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tinh thần và tiềm năng du lịch địa phương. Từ việc xây dựng mô hình du lịch cộng đồng ở Bách Thuận sẽ giám sát hiệu quả và tác động của du lịch cộng đồng tới môi trường, văn hóa, xã hội đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Bách Thuận cho biết thêm: Khi đề án được phê duyệt sẽ là căn cứ pháp lý để thực hiện những bước tiếp theo như: thành lập ban quản lý; kêu gọi các doanh nghiệp

đầu tư cơ sở hạ tầng; bố trí quy hoạch vùng trồng cây ăn quả, những sản phẩm hàng hóa mang tính đặc trưng của làng vườn Bách Thuận. Xã dự định sẽ khôi phục những môn ẩm thực cổ và các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao đồng thời quy hoạch khu văn hóa tâm linh.

Hiện nay, việc phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng là phù hợp với xu thế thời đại, đáp ứng nhu cầu khám phá của du khách. Tuy nhiên, để có thể đánh thức, phát triển tiềm năng du lịch cộng đồng ở Bách Thuận, ngoài chính sách, sự đầu tư, người dân địa phương cũng cần nâng cao

ý thức về du lịch và các giá trị văn hóa của địa phương, cần giữ nguyên gốc, nguyên sơ, chất phác, chân thực của văn hóa bản địa, từ đó có thể chuyển tải tới du khách nét riêng, nét độc đáo của quê hương mình bằng tình yêu, sự tôn trọng và trách nhiệm.

HOÀNG LANH



Xã Bách Thuận sở hữu nhiều cây cảnh nhiều năm tuổi.